

Lừa đảo xét nghiệm di truyền hiện đang là một vấn nạn phổ biến trên toàn quốc. Người thụ hưởng đang được chào mời trực tiếp, qua các cuộc gọi điện thoại, email và quảng cáo trực tuyến. Chương trình Tuần Tra Medicare cho Người Cao Niên (Senior Medicare Patrol, SMP) muốn người thụ hưởng của Medicare có thông tin cập nhật nhất về các công ty xét nghiệm di truyền, những xét nghiệm họ cung cấp và những mục được Medicare đài thọ. Tài liệu này chứa các câu hỏi cần đặt ra khi gặp phải trường hợp lừa đảo xét nghiệm di truyền có thể xảy ra cùng câu trả lời có thông tin và hướng dẫn xử lý từng tình huống.

**Hỏi. Nhà cung cấp có cung cấp xét nghiệm di truyền để tầm soát ung thư hoặc tình trạng khác không?**

**Đáp.** Từ chối lời chào mời. Dịch vụ ngoáy dịch má này đang được gọi là tầm soát ung thư di truyền, tầm soát DNA, tầm soát ung thư, xét nghiệm di truyền, xét nghiệm được lý, tầm soát bệnh Alzheimer, tầm soát chứng sa sút trí tuệ, tầm soát bệnh tim, tầm soát đột biến gen, tầm soát dấu hiệu di truyền, v.v. Medicare không đài thọ cho xét nghiệm di truyền để tầm soát ung thư – ngoại trừ một xét nghiệm tầm soát DNA ung thư đại trực tràng.

**Hỏi. Nhà cung cấp có nói Medicare đài thọ miễn phí xét nghiệm di truyền không?**

**Đáp.** Xét nghiệm thường được mô tả là có sẵn và hữu ích cho nhiều người bất kể tình trạng sức khỏe. Nhà cung cấp thường nói bảo hiểm sẽ đài thọ xét nghiệm "miễn phí". Họ tuyên bố như vậy vì Medicare thanh toán cho xét nghiệm chẩn đoán trong phòng thí nghiệm theo biểu phí, không có khoản khấu trừ hoặc đồng bảo hiểm cho bệnh nhân, nhưng chỉ khi cần thiết về mặt y tế. Xét nghiệm chỉ cần thiết về mặt y tế khi có chỉ định của bác sĩ điều trị. Nếu Medicare từ chối thanh toán xét nghiệm, quý vị có thể phải trả toàn bộ số tiền có thể dễ dàng lên tới \$9.000-\$11.000.

**Hỏi. Nhà cung cấp có nói Medicare đài thọ khoản này dưới dạng xét nghiệm phòng ngừa không?**

**Đáp.** Medicare không đài thọ xét nghiệm di truyền để tầm soát ung thư dưới dạng phúc lợi phòng ngừa, chỉ có một ngoại lệ là xét nghiệm tầm soát DNA ung thư đại trực tràng.

**Hỏi. Nhà cung cấp có cho quý vị biết mục đích xét nghiệm di truyền hoặc họ đang xét nghiệm cho ung thư nào không?**

**Đáp.** Medicare không đài thọ xét nghiệm di truyền cho người thụ hưởng không có bất kỳ triệu chứng hoặc chẩn đoán ung thư nào (Quy tắc Medicare: [https://www.cms.gov/Medicare/Coverage/CoverageGenInfo/Downloads/manual201801\\_ICD10.pdf](https://www.cms.gov/Medicare/Coverage/CoverageGenInfo/Downloads/manual201801_ICD10.pdf)). "Xét nghiệm tầm soát được thực hiện khi không có dấu hiệu, triệu chứng, than phiền hoặc bệnh sử cá nhân hoặc thương tích sẽ không được đài thọ trừ khi được cho phép rõ ràng theo quy định".

**Hỏi. Nhà cung cấp có cho quý vị biết ai sẽ làm việc tiếp với quý vị về kết quả không? Nhà cung cấp có đọc kết quả của quý vị và sử dụng kết quả để lập kế hoạch điều trị nếu cần không?**

**Đáp.** Xét nghiệm tại phòng thí nghiệm như thế này phải do bác sĩ điều trị chỉ định (Quy tắc Medicare: [https://www.ecfr.gov/current/title-42/part-410#p-410.32\(a\)](https://www.ecfr.gov/current/title-42/part-410#p-410.32(a))).

"Tất cả xét nghiệm chẩn đoán x-quang, xét nghiệm chẩn đoán trong phòng thí nghiệm và xét nghiệm chẩn đoán khác phải do bác sĩ điều trị chỉ định cho người thụ hưởng, nghĩa là bác sĩ tư vấn hoặc điều trị một vấn đề y tế cụ thể cho người thụ hưởng và người sử dụng kết quả để kiểm soát vấn đề y tế cụ thể của người thụ hưởng. Xét nghiệm không được bác sĩ điều trị của người thụ hưởng yêu cầu là xét nghiệm không hợp lý và cần thiết."

**Hỏi. Nhà cung cấp có sử dụng các chiến thuật gây sợ hãi như “đơn thuốc của quý vị có thể gây tử vong” hoặc “để ngăn ngừa ung thư”, tuyên bố ung thư và việc sử dụng sai đơn thuốc là nguyên nhân gây tử vong lớn nhất cho người cao tuổi không?**

**A.** Nếu quý vị lo lắng về cách cơ thể chuyển hóa đơn thuốc hoặc nếu có nguy cơ mắc bệnh ung thư, quý vị nên trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, họ nên biết về đơn thuốc quý vị đang dùng và tiền sử bệnh của gia đình.

### **Nguồn Lực Sẵn Có**

- Nguồn lực về gian lận xét nghiệm di truyền trên trang web của Trung Tâm Nguồn Lực Quốc Gia SMP
  - <https://www.smpresource.org/Content/Medicare-Fraud/Fraud-Schemes/Genetic-Testing-Fraud.aspx>
- Văn Phòng Tổng Thanh Tra (Office of Inspector General, OIG)
  - [https://oig.hhs.gov/fraud/consumer-alerts/alerts/geneticscam.asp?utm\\_source=website&utm\\_campaign=geneticscam](https://oig.hhs.gov/fraud/consumer-alerts/alerts/geneticscam.asp?utm_source=website&utm_campaign=geneticscam)

### **Nơi Giải Đáp Thắc Mắc Của Người Thụ Hưởng**

SMP địa phương sẵn sàng cung cấp thông tin cần thiết cho quý vị để tự **BẢO VỆ** bản thân trước hành vi gian lận, sai sót và lạm dụng Medicare; **PHÁT HIỆN** các hành vi gian lận, sai sót và lạm dụng; và **BÁO CÁO** lo ngại của quý vị. SMP và các tình nguyện viên đã được đào tạo sẽ hướng dẫn và trang bị cho người thụ hưởng của Medicare kiến thức trong cuộc chiến chống gian lận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. SMP có thể trợ giúp khi quý vị có thắc mắc, lo ngại hoặc khiếu nại về vấn đề gian lận hoặc lạm dụng tiềm tàng. SMP cũng có thể cung cấp thông tin và bài thuyết trình hướng dẫn.

**Để tìm Đội Tuần Tra Medicare cho Người Cao Niên (SMP) tại tiểu bang của quý vị: Vui lòng truy cập [www.smpresource.org](http://www.smpresource.org) hoặc gọi 1-877-808-2468.**

Được hỗ trợ bởi khoản trợ cấp (Số 90MPCRC0001) từ Cơ Quan Quản Lý Đời Sống Cộng Đồng (Administration for Community Living, ACL), Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh (Department of Health and Human Services, DHHS) Hoa Kỳ.